

Số: /BC-SKHĐT

Trà Vinh, ngày tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO **Về tình hình đầu tư nước ngoài năm 2022**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5395/UBND-KT ngày 25/11/2022, trong đó giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị có liên quan thực hiện Công văn số 8441/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2022:

1. Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư

a. Tình hình cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Trong năm 2022, tỉnh Trà Vinh thu hút được 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 3 triệu USD thuộc lĩnh vực Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc.

b. Tình hình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Năm 2022, tỉnh Trà Vinh tiếp nhận và xử lý hồ sơ và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 08 dự án¹, với nội dung điều chỉnh: điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế thực hiện dự án, điều chỉnh vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, hiệu đính thông tin...

c. Tình hình góp vốn, mua cổ phần

Trong năm 2022, tỉnh Trà Vinh đã giải quyết và thông báo đủ điều kiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào 02 công ty (*Công ty TNHH Ying Hsin và Công ty TNHH Maymặc Leioula Việt Nam*) với tổng giá trị dự kiến giao dịch là 34,375 tỷ đồng (tương đương 1,47 triệu USD).

*** Tình hình thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án**

Năm 2022, tỉnh Trà Vinh có 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.²

2. Tình hình triển khai thực hiện dự án

¹ Dự án “Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời” của Công ty Cổ phần Solagron; 05 dự án của Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, gồm: dự án “Sản xuất giày da xuất khẩu”; dự án “Đầu tư mở rộng Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong – phân xưởng huyện Tiểu Cần”; dự án “Đầu tư phân xưởng giày da Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong”; dự án “Đầu tư mở rộng Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong – phân xưởng huyện Trà Cú”; dự án “Đầu tư mở rộng Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong – phân xưởng huyện Trà Cú”; dự án “Nhà máy điện gió VI-2” của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh; dự án “Sản xuất, thương mại và gia công xuất khẩu các loại sản phẩm ngành nhựa, các loại khuôn mẫu bằng kim loại và các sản phẩm da nhân tạo” của Công ty TNHH Ying Hsin;

² Dự án “Nhà xưởng sản xuất, gia công ba lô – túi xách và sản xuất thớt nhựa công nghiệp” của Công ty TNHH MTV Song Seng

a. Tình hình thực hiện

Lũy kế đến cuối năm 2022, tỉnh Trà Vinh thu hút được 37 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 3.050,56 triệu USD.

Trong tổng số 37 dự án có vốn đầu tư nước ngoài có: 29 dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, với vốn đăng ký khoảng 357,12 triệu USD, 07 dự án đầu tư nước ngoài đang triển khai xây dựng, với vốn đăng ký 2.693,11 triệu USD và 01 dự án đầu tư nước ngoài đang thực hiện thủ tục chấm dứt dự án, với vốn đăng ký khoảng 0,1 triệu USD.

Vốn thực hiện năm 2022 đạt 276,44 triệu USD giảm 342,43 triệu USD so với với thực hiện năm 2021 đạt 618,87 triệu USD, nguyên nhân các dự án có vốn đầu tư lớn đã đi vào hoạt động, việc giải ngân vốn đối với các dự án còn lại còn chậm do mới phục hồi sau dịch Covid-19.

b. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tính đến cuối năm 2022 có 29/37 dự án đi vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Đến nay các doanh nghiệp hoạt động trở lại giai đoạn bình thường mới, ổn định sản xuất. Các chỉ tiêu trong năm đạt được tăng so với năm 2021, cụ thể: Về doanh thu đạt 970,03 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 306,87 triệu USD, nhập khẩu đạt 414,81 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước đạt 18,25 triệu USD.

3. Đánh giá về đầu tư nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh:

Trong năm 2022, tỉnh Trà Vinh chỉ cấp 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài không tăng số lượng dự án nhưng vốn đầu tư đăng ký mới tăng 2,75 triệu USD so với năm 2021 là 0,25 triệu USD.

Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đa phần là các dự án quy mô nhỏ đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đầy đủ nên gây khó khăn cho việc triển khai đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp; quy hoạch chưa đồng bộ, phù hợp, từ đó chưa đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư đến các doanh nghiệp cũng như thông tin đến các nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư.

- Rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

- Tiếp tục rà soát lại tiến độ dự án của các nhà đầu tư nước ngoài đồng thời nhắc nhở thực hiện đúng tiến độ cam kết.

- Kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đảm bảo dự án đầu tư đạt tiến độ hiệu quả, chất lượng.

- Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất để giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng; rà soát, thu hồi quỹ đất đối với những dự án không triển khai theo đúng tiến độ đăng ký để triển khai các dự án khác.

- Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư đầu tư xây dựng, hạ tầng khu công nghiệp trong khu kinh tế.

Trên đây là báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (*Đính kèm mẫu A.IV.3; A.IV.4*).

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTXT.P

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hồng Ngọc Hưng